

## บทที่ 5

### สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคอง อำเภอแคนคอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้สรุปผลและมีข้อเสนอแนะตามลำดับ ดังนี้

1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. วิธีดำเนินการวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ
  - 5.1 ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้
  - 5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

#### ความมุ่งหมายของการวิจัย

เพื่อศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคอง อำเภอแคนคอง จังหวัดบุรีรัมย์

#### วิธีดำเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มจากประชากร โดยการกำหนดขนาดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางของเครจซ์และมอร์แกน ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 226 คน แล้วทำการสุ่ม ให้กระจายไปยังหมู่บ้านต่างๆ ตามสัดส่วน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเอง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แล้วนำมาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป ในเขตบริการของเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง แล้วนำมาหาความเชื่อมั่น โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา ตามวิธีของครอนบราก ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9089

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนำตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถึงนายกเทศมนตรีตำบลแคนคอง อำเภอแคนคอง จังหวัดบุรีรัมย์

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง เพื่อนำกลับมาตรวจสอบหาความสมบูรณ์ และหาความถูกต้องของแบบสอบถาม แบบสอบถาม จำนวน 226 ฉบับ เก็บรวบรวมมาได้ จำนวน 226 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

4. การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถี่ หากค่าร้อยละ นำเสนอข้อมูลเป็นตารางแสดงจำนวนร้อยละ

2. ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคง อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำอธิบาย

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่เป็นคำถามปลายเปิด นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยจัดคำตอบเข้าประเด็นเดียวกัน แจกแจงความถี่หากค่าร้อยละ เสนอข้อมูลเป็นตารางประกอบคำบรรยาย

### สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคง อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการวิจัย พบว่า

1. ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคง อำเภอแคนคงจังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาค่า ได้ดังนี้ ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน ตามลำดับ

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ต้องการให้เทศบาลตำบลเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ รองลงมา คือ ต้องการให้เทศบาลตำบลมีกองทุนเงินกู้สำหรับผู้สูงอายุ และต้องการให้เทศบาลตำบลพาผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามความเหมาะสมตามลำดับ

### อภิปรายผล

จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคง อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ทำให้ทราบถึงระดับความต้องการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต

เทศบาล ตำบลแคนคง อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางที่จะส่งเสริมและพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีประเด็นที่ค้นพบที่น่าสนใจ อันน่าจะเป็นข้อมูลนำไปสู่การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลแคนคง ในอนาคตต่อไป ซึ่งสามารถอภิปรายผล ดังนี้

1. ผลการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนคง อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการศึกษาที่ออกมาเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากสังคมไทยในปัจจุบันกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น อัตราการถูกทอดทิ้ง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานที่ต้องออกไปประกอบอาชีพต่างจังหวัดสูงขึ้น เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากอดีตมาก มีการแข่งขันกันสูง ในชุมชนส่วนใหญ่จึงเหลือเพียงผู้สูงอายุและเด็กที่ต้องอยู่ตามลำพัง วิทยาลัยสตรีและกลุ่มผู้ใช้แรงงานก็ออกนอกพื้นที่ ไม่ได้ดูแลปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ปัญหาสุขภาพก็เพิ่ม มากขึ้น เนื่องจากอายุมากขึ้น ระบบต่าง ๆ ของร่างกายก็ทำงานผิดปกติไปจากเดิม ทำให้มีโรคประจำตัว การเดินทางไปรักษาก็ยากลำบาก รายได้ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็น้อยลง ไม่สามารถไปทำนา ทำไร่ ทำสวนได้เหมือนเดิม การได้พบปะผู้คนในสังคม หรือต่างสังคมก็มีโอกาสน้อย การได้ออกไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ นั้นมีโอกาสน้อยมากหรือบางรายก็ไม่มีโอกาสเลย การให้บริการด้านการสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุของภาครัฐ และเอกชน ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมอย่างจริงจัง และอาจเป็นเพราะประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ จึงทำให้ผลการวิจัยทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งเหตุผลดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรอนันต์ กิตติมันคง (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา และเปรียบเทียบความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา โดยจำแนกตามภูมิภาคเป็นเขตเทศบาลนคร เขตเมือง และเขตชนบท กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิงซึ่งอาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 400 คน พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้

2.1 ผลการวิจัย พบว่า ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเพิ่มมากขึ้น และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลมีฐานะยากจน จึงต้องการการบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งยังต้องการให้มีการจัดบริการทางแพทย์ทางเลือกในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เช่น การแพทย์แผนไทย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อในการรักษาโรคแบบการแพทย์แผนไทย การรักษาแบบดั้งเดิม การใช้สมุนไพรในการรักษา จึงทำให้ผลการวิจัยด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ

ศุทธิพนิต บุญเรือง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของประชาชนต่อการจัดสวัสดิการของผู้สูงอายุของเทศบาลพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า มีปัญหาด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.2 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยมาก มีฐานะยากจน ไม่ได้ประกอบอาชีพ ได้รับการดูแลจากบุตรหลานน้อย ผู้สูงอายุบางรายไม่ได้รับการดูแลเลย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ทำให้บุตรหลานไม่มีศักยภาพที่จะดูแลปู่ย่า ตา ยาย พ่อแม่ ได้เท่าที่ควร ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการให้เพิ่มเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่อเดือน ปัจจุบันได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพต่อเดือนเพียง 600-1,000 บาทเท่านั้น หากจะพิจารณาตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพของผู้สูงอายุ จึงทำให้ผลการวิจัย ด้านรายได้ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ อูซุกร เหมือนเดช (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความต้องการ ในการได้รับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการ ด้านรายได้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.3 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกมาพบปะกับเพื่อนวัยเดียวกัน หรือไม่ได้ออกไปท่องเที่ยวนอกสถานที่กับบุตรหลาน มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนน้อย ผู้สูงอายุจึงมีความต้องการให้มีการจัดงานในวันสำคัญ เช่น วันผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้มีโอกาสได้พบปะกับเพื่อนวัยเดียวกัน ให้สังคมเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ มีการส่งเสริมการรวมกลุ่ม สมาคม ชมรมผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมให้กับสังคม ผู้สูงอายุจะรู้สึกว่าตนเองก็ยังมีคุณค่า ไม่ได้เป็นเพียงไม้ใกล้ฝั่งที่ไร้ประโยชน์ จึงทำให้ผลการวิจัยด้านนันทนาการ อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ หอนงาม (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ อำเภोधุมเพ็ญ จังหวัดอุตรธานี พบว่า ผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ต้องการ ได้รับการจัดสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2.4 จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการสร้างการบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าการต้องการให้มีบริการชุมชนเคลื่อนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเดินทางไปรับบริการต่าง ๆ ของผู้สูงอายุเป็นไปด้วยความยากลำบาก ความต้องการให้มีการบริการกิจกรรมอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ อาจเนื่องมาจากการที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องอาศัยอยู่เพียงลำพังหรือบางครั้งครอบครัวต้องดูแลหลาน ซึ่งพ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด เป็นภาระกับผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้ผลการวิจัย ด้านการสร้างการบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน อยู่ในระดับมาก ผลการวิจัยจึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เสรี ทองเลิศ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความต้องการของผู้สูงอายุที่มีผลต่อองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า

ผู้สูงอายุต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดยานพาหนะรับ – ส่ง ผู้ได้รับบาดเจ็บและต้องการให้จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ตามฤดูกาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีจำนวนมากที่สุด คือ ต้องการให้เทศบาลตำบลเพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ สาเหตุที่ผู้สูงอายุมีความต้องการเช่นนี้ อาจเนื่องจากเบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุได้รับในปัจจุบันเพียง 600-1,000 บาทต่อเดือน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้อาจเพราะประชากรส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทำให้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากอาชีพไม่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพและเนื่องด้วยภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันและสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ อีกทั้งยังต้องพึ่งพารายได้จากบุตรหลานจึงจะมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ ผู้สูงอายุจึงต้องการอยากได้รับเบี้ยยังชีพที่สูงขึ้นกว่าเดิม เพื่อจะได้วางแผนในการใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม หากมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพมากกว่านี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ โกวิทช์ พวงงาม (2552 : 441-445) โดยกล่าวถึง ประเภทความต้องการของผู้สูงอายุ ด้านมาตรฐานด้านรายได้ไว้ จำนวน 8 ด้าน คือ จัดสวัสดิการด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน และไม่มีแหล่งพึ่งพิงที่เพียงพอ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน การช่วยเหลือค่าครองชีพประจำวัน การจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้ส่วนลดในรายการต่าง ๆ เช่น ค่าซื้อยา ค่าโดยสารรถสาธารณะ ค่าโรงแรม ภัตตาคาร กิจกรรมด้านบันเทิง และสถานที่ราชการ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ฯลฯ ตลอดจนค่าบริการด้านทันตกรรม และให้ทุนประกอบอาชีพที่เหมาะสม

### ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ซึ่งมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

#### 1. ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

1.1 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านรายได้ ดังนั้น เทศบาลตำบลและผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบ ควรให้มีการให้บริการสวัสดิการสังคมด้านรายได้มากขึ้น เช่น เพิ่มเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ การจัดตั้งกองทุนเงินกู้ให้กับผู้สูงอายุ การส่งเสริมอาชีพ จัดการอบรมอาชีพให้กับ

ผู้สูงอายุเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ ด้านการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำทุกเดือนในหมู่บ้านหรือชุมชน เป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนมากเดินทางไป ธนาคารลำบาก ดังนั้นจึงควรรักษาการให้บริการนี้ไว้

1.2 จากผลการวิจัย พบว่า ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบล แคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านการสร้างบริการและเครือข่าย เกื้อหนุน ถึงแม้ว่าด้านนี้จะมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่ก็ถือว่าเป็นด้านที่สำคัญสำหรับผู้สูงอายุเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเกิดจากผู้สูงอายุไม่ค่อยมีโอกาสได้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม หรือจากปัจจัยหลายๆ ประการก็ตาม ดังนั้น เทศบาลตำบลและผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบ ควรดำเนินการจัดสวัสดิการด้าน การสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน กิจกรรมที่สำคัญควรดำเนินการ เช่น การจัดให้มีการบริการ ชุมชนเคลื่อนที่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดให้มีบริการกิจกรรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ในพื้นที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว บางรายไม่มีครอบครัว ญาติก็ไม่ใส่ใจดูแล หาก เทศบาลตำบลจัดการบริการได้อย่างนี้ก็จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกอุ่นใจ ไม่รู้สึกว้าคนเอง โดดเดี่ยว ไร้คุณค่าในสังคม ก็จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพ และใจ ดีขึ้น

## 2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความต้องการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลและ องค์การบริหารส่วนตำบลใกล้เคียงให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคในการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในเขต เทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ และพื้นที่อื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและการแก้ไข

2.3 ควรวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแก้ไขและปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์